

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittirom@uobkayhian.co.th

J – หรือว่าจะลองกิน เจ กันทั้งปี

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... จะสิ้นปีอีกแล้ว การลงทุน การเก็งกำไรที่กำลังจะผ่านไปแล้วนั้น

บางท่านก็ถือว่าได้ตามเป้า บางท่านก็ได้เกินเป้า หรืออาจจะมึนบางท่าน ต่ำกว่าเป้าเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็ยังกำไร ส่วนท่านที่ติดลบ หรือเจ็บตัวบ้าง ก็ยังคงต้องสู้ต่อไป... ถ้าอยู่บนหลักการ เงินก็ยังคงเหลือที่จะยังพอสู้ได้ต่อ เรียกว่า หลักการมีไว้ ยังไงก็ไม่ติดหุ้นราคาสูง อย่างมากก็มีอาการขาดเจ็บบ้าง... แต่ก็ชนะ อัจฉาคณที่เกินเป้า อย่างใครบางคนก็ถือหุ้นยาวๆ ได้ตั้งแต่ต้นปี มาจนถึงปลายๆ ปีแบบนี้ได้ แต่จะหุ้นตัวไหนล่ะ ที่จะไต่ถามๆ อย่าง SABUY ซื้อเก็บไว้ตั้งแต่ต้นปี ตอนนี้อยู่สบายไปแล้ว หรือจะเป็นหุ้นอย่าง OTO ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกัน หรือเอาแบบที่อยู่นอกสายตา อย่าง JTS แล้วก็ยังมีอีกหลายๆ ตัวเลยนะ ที่ทำให้เราอาจฉลาดที่มีหุ้นแบบนี้ แต่เอาเถอะครับ ของอย่างนี้ ในเมื่อเรายังสามารถจะมีกำลังทรัพย์อยู่ในตลาดนี้ได้ ยังไงเสีย ตลาดหุ้นยังอยู่กับเราไปอีกนาน เราสามารถรักษาตัวให้รอดอยู่กับตลาดได้นานๆ ก็เรียกว่าเก่งแล้วครับ... และจะเริ่มต้นในปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ก็ขอให้ทุกท่าน ตั้งใจเริ่มกันใหม่อีกครั้ง เริ่มหาหุ้นที่มีแนวโน้มว่าจะทางพื้นฐาน หรือจะทางเทคนิค ก็ตามแต่ท่านถนัด ถึงแม้จะหาหุ้น 5 เด้ง 10 เด้ง ได้หรือไม่ก็ตาม แต่อย่างน้อยๆ ถ้าจะเจอแค่ 1 เहांตัว หรือกำไรสัก 100 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนแล้ว... แต่จริงๆ แล้ว ถ้าจะมีพอร์ตในแต่ละปี โตได้สัก 20-30 เปอร์เซ็นต์ ก็เพียงพอสำหรับการลงทุนในแต่ละปีแล้วนะ อันนี้ขึ้นอยู่กับเงินลงทุนในระดับไม่เกิน 100 ล้านบาทนะ... แต่อาจจะไม่ใช่การลงทุนในหุ้นเล็กๆ อาจจะมองหุ้นใหญ่หุ้นดีๆ หน่อย

ดูตามเกม... ซึ่งถ้าจะเป็นหุ้นเล็กๆ การเล่นเก็งกำไร หรือจะลงทุน ก็อาจไม่ใช่เงินทั้งหมด

ที่เรามีในพอร์ตลงไปในตัวเดียว เพราะเมื่อถึงเวลาออก เดี่ยวจะออกลำบาก หรือใช้เวลานาน ต้องจัดพอร์ต

แนวรับ : ... 3.80-3.70 ครั้งนี้ ต่ำกว่า 3.60 ไม่สวยนะ

เป้าหมาย : ... ผ่าน 4.0 ได้ มอง 4.8-5.0 (ยาว 6.0-6.5)

Price Chart...(J)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น J... หากจะว่ากันแบบลงทุนยาวๆ หรือจะหวังเล่นรอบแล้ววันพรุ่งนั้น อาจจะต้องไปว่ากันที่โครงสร้างใหญ่ๆ ในการขึ้นมาจากระดับต่ำสุดเลยนะ แล้วจะใช้เรื่องของ เส้นแนวโน้ม หรือจะ Price Pattern หรือจะเอาแบบที่เราคุ้นเคยอย่าง เส้น MA ที่เห็นในภาพนี้ได้ ซึ่งเป้าหมายก็จะมองไกลๆ กว่า 4.00 ได้ๆ หรือยิ่งถ้าจะเป็นการนับคลื่นแอลเลียดด้วยแล้วนั้น มีโอกาสจะมองไกลๆ ได้... ดังนั้น เป้าหมายที่จะมองไกลเราก็ต้องคอยดูเทรน หรือว่ากันตามสัญญาณแนวโน้มที่เราจะใช้ หากวันใด ผิดไปจากเงื่อนไขที่เราได้ว่าไว้วันนั้น ก็ต้องมีการปรับตัวปรับพอร์ต หรือต้องเฝ้าตามขึ้นมาและไม่แน่น หุ้น J ปีหน้า อาจจะวิ่งขึ้นเป็นเลข 2 หลัก ได้